

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

Cửu Thập Tứ Niên

TÒA THÁNH TÂY NINH

CAO ĐÀI HẢI NGOẠI

(CĐHN)

BAN THẾ ĐẠO HẢI NGOẠI - HỆ THỐNG HIỆP THIÊN ĐÀI

THƯ MỜI

ĐẠI HỘI BAN THẾ ĐẠO - CĐHN LẦN THỨ 9

Tổ chức tại Thánh Thất Cao Đài Houston Texas

(8415 S. Breeze Ln. Houston, TX 77071)

Vào Ngày 31 Tháng 8 Năm 2019

Ban Tổ Chức Đại Hội Trân Trọng Kính Mời Các Ban Thế Đạo, Ban Đại Diện, tại Hoa Kỳ, Úc Châu, Canada, Pháp, Đức, toàn thể các vị Hiền Tài Chánh Vị, các vị Hiền Tài, Quốc Sĩ được tuyển cử thông qua cuộc tổng bầu cử Đại Hội BTĐ-HN lần Thứ 8 vào ba năm trước (Tháng 9 Năm 2016 tại TTCĐ Houston TX), và các vị Hiền Tài tương lai.

Kính Thưa các vị Hiền Tài, Quốc Sĩ, Tôn Giáo Cao Đài TTTN có hai Hệ Thống Chính Qui - Hệ Thống Cửu Trùng Đài và Hiệp Thiên Đài. Các cơ sở hay các tổ chức Đạo mà không trực thuộc theo hai Hệ Thống này thì không phải đi theo Hệ Thống Chính Qui của Đạo. Cao Đài Hải Ngoại được thành lập với mục đích cao quý nhất là đưa các tổ chức Đạo Cao Đài Hải Ngoại vào Hệ Thống Chính Qui của Đạo **và điều kiện ắt có là phải tuân theo** 2 Hệ Thống - Cửu Trùng Đài và Hiệp Thiên Đài.

Hơn nữa, Tôn Giáo Cao Đài hiện thời không có một Hội Thánh Chính Thức mà được sự công nhận của toàn thể tín đồ trong nước và ngoài nước vì thế sự thành lập tổ chức CĐHN theo hệ thống chính qui thì phải dựa vào tinh thần dân chủ và qua cuộc Tổng Bầu Cử của Đại Hội BTĐ-HN lần thứ 8, và ĐH Cơ Quan Đại Diện lần Thứ 3 vào Năm 2016, kết quả là BTĐ-HN được chính thức đưa vào Hệ Thống Chính Qui - Hệ Thống Hiệp Thiên Đài, mà Quốc Sĩ Nguyễn Ngọc Dũ được tín nhiệm tuyển chọn vào chức vụ cao quý Quyền Chủ Trưởng HTĐ và kiêm chức vụ Tổng Quản Nhiệm Ban Thế Đạo Hải Ngoại (nhiệm kỳ 2016-2019) - vì Tổ Chức CĐHN còn ít người nên có người phải giữ hai nhiệm vụ.

Kính thưa các vị Đại Huynh, Hiền Huynh, Hiền Tỷ Hiền Tài, BTĐ-HN đang trong cơn hoạn nạn và cần sự giúp đỡ của toàn thể những người có tâm huyết vì Đạo. Ban tổ chức xin thưa cùng với quý vị các dữ kiện xảy ra hơn khoảng 1 năm qua. Vào Ngày 20 Tháng 7 Năm 2018, QS Nguyễn Ngọc Dũ tuyên bố rút tên ra khỏi thành phần lãnh đạo Cao Đài Hải Ngoại, từ nhiệm chức vụ Quyền Chủ Trưởng Hiệp Thiên Đài, và tự động tuyên bố BTĐ-HN hoạt động độc lập với CĐHN... Tất cả thành viên trong BTĐ-HN trực thuộc Hệ Thống HTĐ - CĐHN đều bất ngờ trước quyết định này và đều mong mỗi QS Nguyễn Ngọc Dũ thay đổi ý định trở lại đảm nhiệm vụ của Ông trong BTĐ-HN CĐHN nhưng đều thất bại. Ngày 20 Tháng 5 Năm 2019, **QS Nguyễn Ngọc Dũ gửi văn thư yêu cầu HT Trịnh Ngọc Túy (Đệ Nhất Phó**

TQN BTĐ-HN - nhiệm kỳ 2016-2019) xác nhận có còn hoạt động trong Ban Thế Đạo hay không? (Xin đính kèm thư trả Lời của Đệ Nhất Phó TQN BTĐ-HN đến QS Nguyễn Ngọc Dũ)

QS Dũ đã từ nhiệm vị trí lãnh đạo CĐHN và tách ra khỏi phạm vi hoạt động của Hệ Thống HTĐ - CĐHN nên không còn hợp lệ trong việc đảm nhiệm chức vụ TQN BTĐ-HN, vì theo kết quả tổng bầu cử tại Đại Hội BTĐ-HN lần Thứ 8, v/d BTĐ-HN trở thành một ban bộ trong Hệ Thống HTĐ - Cao Đài Hải Ngoại không phải là quyết định của một mình TQN BTĐ-HN mà đó là quyết định chung của Đại Hội 8 và do các HT bầu ra. Vì thế BTĐ-HN đã hoàn toàn trực thuộc vào Hệ Thống HTĐ - CĐHN và cũng chính là trực thuộc vào Hệ Thống Chính Qui Hiệp Thiên Đài của Đạo Cao Đài. TQN BTĐ-HN-QS Dũ không có thẩm quyền muốn đưa tổ chức này đi đâu thì đưa mà không thông qua Đại Hội.

Tất cả thành viên trong BTĐ-HN trực thuộc Hệ Thống Hệ Thống HTĐ - CĐHN đều rất đau khổ về việc ra đi của QS Dũ, nhưng chuyện Đạo không thể không tiếp tục, CĐHN không thể không có BTĐ (Chi Đạo) trong Hệ Thống Hiệp Thiên Đài vì thế Hiền Tài Trịnh Ngọc Túy (Đệ Nhất Phó TQN BTĐ-HN - nhiệm kỳ 2016-2019) cùng với Ban Pháp Chánh của Hệ Thống HTĐ - CĐHN (được tuyển cử tại ĐH 8) duy trì, giữ vững BTĐ-HN, tiếp tục hoạt động và giờ đây đã đến kỳ hạn Đại Hội Ban Thế Đạo lần thứ 9 - tổ chức tổng bầu cử Ban Quản Nhiệm cho nhiệm kỳ (2019-2021).

Ngọc Túy xin kêu gọi các vị Hiền Tài niên trưởng, các vị Hiền Tài đã từng lặn lội đường xa bỏ tâm huyết đưa BTĐ-HN vào Hệ Thống Hiệp Thiên Đài trong ĐH 8 Năm 2016 vừa qua, chúng ta, rần rần mất đầu, nhưng còn tâm quyết, còn tinh thần xây dựng Đạo, còn nhiệt huyết phát triển Đạo, xin hãy dũng cảm cùng với Ngọc Túy và những Hiền Tài còn lại cùng chung sức chung tay lo việc Đạo, mong đến dự Đại Hội Ban Thế Đạo lần Thứ 9 để cùng chung tay với đàn Hậu Tấn chân chính tổ chức này.

Nếu quý Hiền Tài, Quốc Sĩ, vì lý do sức khỏe, tài chánh không thể đích thân đến dự được thì có thể ủy quyền cho 1 HT/QS đi dự và vị này khi bầu cử thì sẽ được tính 2 phiếu (Mẫu đơn xin ủy quyền- đính kèm)

Xin Ôn Trên Hộ Trì cho Cơ Đạo, Hộ Trì cho tất cả tín đồ Cao Đài - Tâm An - Tâm Hòa - Tâm Thanh!

Kính Thư! Ngày 25 Tháng 5 Năm 2019

Ký Tên

05/25/2019
HT Trịnh Ngọc Túy
Đệ I Phó TQN BTĐ
CĐHN

05/25/2019
QS Nguyễn Thừa Long
Trưởng Ban Pháp Chánh
CĐHN



05/25/2019
HT Đào Duy Linh
Phó Ban Pháp Chánh
CĐHN